



Chuyên biến tích cực trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Hưng Hà

Việc triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ huyện Hưng Hà thời gian qua đã tạo luồng sinh khí mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo thuận lợi triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Tiết học ngoại khóa của các cháu Trường Mầm non Dân Chủ (Hưng Hà).

Cũng giống như nhiều người dân trong thôn Tân Dân, xã Hòa Bình, ông Phạm Thanh Nhân luôn cảm thấy yên tâm về tình hình an ninh trật tự của thôn, không xảy ra các vụ trộm cắp, toàn thôn không có

người mắc tệ nạn xã hội. Ông chia sẻ: Bản thân tôi sau khi ký cam kết với cấp ủy, chính quyền thôn cũng luôn tuyên truyền, vận động con cháu tránh xa tệ nạn xã hội. Theo đồng chí Trần Đăng Bùng, Bí thư Chi bộ thôn: Năm 2022, Chi bộ

được Huyện ủy Hưng Hà lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Căn cứ tình hình thực tế thôn có nhiều người đi làm ăn xa, khi trở về rất dễ đưa các tệ nạn về địa phương gây mất ổn định tình hình, vì vậy chúng tôi lựa chọn nội dung đảng kỷ

kiểu mẫu là "lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thôn không có người mắc tệ nạn xã hội". Để hoàn thành tốt nội dung đảng kỷ, song song với việc thành lập ban chỉ đạo, chúng tôi tổ chức họp toàn thể người dân trong thôn để quán triệt, triển

khai kế hoạch xây dựng thôn không có người mắc tệ nạn xã hội. Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, thành viên ban công tác mặt trận thôn đến từng hộ tuyên truyền và vận động 100% các hộ ký cam kết không mắc tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phòng, chống, đấu tranh, tố giác các hành vi sai trái liên quan đến các tệ nạn xã hội... Cấp ủy, chính quyền thôn nắm chắc tình hình an ninh trong thôn để có biện pháp xử lý kịp thời nếu có vụ việc xảy ra. Nhờ huy động được sự vào cuộc của đông đảo nhân dân nên tình hình an ninh trật tự của thôn thời gian qua luôn được bảo đảm, người dân yên tâm lao động sản xuất.

Sau khi được lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2022, Chi bộ Trường Mầm non Dân Chủ, xã Dân Chủ đã tập trung triển khai quyết liệt, sáng tạo phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường. Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chi bộ lựa chọn nội dung đảng kỷ kiểu mẫu

là "lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ". Tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường đều nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện nội dung đảng kỷ. Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh trong công tác phối hợp cùng nhà trường để chăm sóc, giáo dục trẻ thật tốt, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động để phụ huynh học sinh tham gia trải nghiệm cùng các con như: Tổ chức ngày hội thể dục thể thao và buffet dinh dưỡng; cắm trại trung thu, làm bánh, bày mâm ngũ quả, các trò chơi tại trường cho các con; tổ chức gói bánh chưng, trang trí góc quê để các con được trải nghiệm tết cổ truyền của dân tộc...

Theo đồng chí Phạm Hữu Trường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Dân Chủ: Việc xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội giúp giảm tải được thời gian, công sức của giáo viên trong hoạt động chuẩn bị học liệu cho các hoạt động dạy trẻ mà vẫn thu hút được sự hứng thú của trẻ vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Qua kiểm tra, đánh giá có 14 chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu. Việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã góp phần nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết lãnh đạo, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đối với nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao, đạt trên 90%; nội dung sinh hoạt chi bộ được bí thư, chi ủy chi bộ chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và đã được gửi trước cho đảng viên thông qua phần mềm "Số tay đảng viên điện tử";

tặng cờ thi đua; nội dung đảng kỷ kiểu mẫu của Chi bộ được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lựa chọn là chuyên đề để các trường mầm non trong toàn huyện về học tập. Ngoài Chi bộ Trường Mầm non Dân Chủ, năm 2022, Đảng ủy xã còn lựa chọn 2 chi bộ thôn (thôn Đình và thôn Trung Ngọc) xây dựng chi bộ kiểu mẫu, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông qua địa bàn. Qua quá trình thực hiện, 100% gia đình cán bộ, đảng viên, nhân dân 2 thôn có tuyến đường DT.452 và ĐT.60 đi qua (khoảng 250 hộ) đã hiến đất và một phần tài sản trên đất để làm đường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo thuận lợi cho việc giao thương, đi lại, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đồng chí Nguyễn Duy Hoan, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Năm 2022, Huyện ủy Hưng Hà có 21 chi bộ trực thuộc 15 đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Qua thẩm tra, đánh giá có 14 chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu. Việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã góp phần nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết lãnh đạo, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đối với nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao, đạt trên 90%; nội dung sinh hoạt chi bộ được bí thư, chi ủy chi bộ chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và đã được gửi trước cho đảng viên thông qua phần mềm "Số tay đảng viên điện tử";

số lượng ý kiến của đảng viên phát biểu tại các kỳ sinh hoạt nhiều hơn; các đảng viên cũng tích cực sử dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử"; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu đạt hiệu quả thực chất, thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đăng ký nội dung kiểu mẫu trên tinh thần sát tình hình thực tiễn cơ sở, phát huy được lợi thế của chi bộ để thực hiện. Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư đảng ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nắm vững nội dung các tiêu chí theo Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy trình các bước tiến hành xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Đối với những chi bộ đã đạt chi bộ kiểu mẫu năm 2022, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ trao đổi, thống nhất, để nghị các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong huyện tiếp tục trung nghiên cứu trên cơ sở đó các chi bộ sẽ học tập được kinh nghiệm về tiếp tục xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở đơn vị mình được tốt hơn. Hưng Hà phấn đấu đến năm 2025 có trên 25% chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đạt chi bộ kiểu mẫu.

ĐAO QUYN

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HUYỆN ĐÔNG HƯNG NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ của dấu ấn, niềm tin

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, với nhiều cách làm hay, chương trình mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Hưng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH Đức Hạnh.

Nhiều hoạt động chăm lo kịp thời, thiết thực

Với phương châm hoạt động hướng về NLĐ, các cấp công đoàn huyện Đông Hưng đã thực hiện nhiều hoạt động, chương trình phúc lợi chăm lo, giúp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Trong đó điểm nhấn là chương trình "Tết sum vầy" được tổ chức hàng năm. Thông qua chương trình, LĐLĐ huyện đã phối hợp với công đoàn cơ sở (CBCS), các doanh nghiệp trao gần 2.600 suất quà trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và quà tết cho trên 17.000 lượt đoàn viên với số tiền trên 6,7 tỷ đồng để ai cũng có cái tết đủ đầy. Các CBCS cũng đã thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên, giúp đỡ đoàn viên, NLĐ khi ốm đau, hoạn nạn. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn

vận động CNVCLĐ tham gia xây dựng quỹ "Mái ấm công đoàn" với số tiền trên 560 triệu đồng; đã trích hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa được 20 "Mái ấm công đoàn" cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có nơi ở ổn định. Thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, LĐLĐ huyện đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 3 doanh nghiệp trên địa bàn huyện cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng cho đoàn viên công đoàn. Trong "Tháng công nhân", các cấp công đoàn đều tổ chức nhiều hoạt động hướng tới NLĐ, như: tổ chức trao quà "Tinh nghĩa tháng 5", trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn", tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao... 5 năm qua, vào "Tháng công nhân", các cấp công đoàn đã tổ chức 236 chương trình giao lưu, hội diễn văn nghệ, các giải cầu lông, bóng

đá thu hút trên 2.000 lượt người tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên. Thực hiện chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan chi trả hỗ trợ cho 1.421 công nhân, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền gần 870 tỷ đồng.

Tăng cường bảo vệ người lao động

Để tăng cường bảo vệ NLĐ, các cấp công đoàn đã tập trung thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác lao động tập thể". Đến nay, toàn huyện có 87,8% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. 5 năm qua đã tổ chức 104 cuộc đối

thoại giữa chủ doanh nghiệp với công nhân, NLĐ để giải đáp những vấn đề bức xúc, kiến nghị của công nhân lao động. Ngoài ra, các cấp công đoàn tổ chức trên 300 cuộc kiểm tra ở 121 tổ chức công đoàn. Qua kiểm tra đã có nhiều kiến nghị trực tiếp với chủ doanh nghiệp, với cơ quan chức năng về việc thực thi pháp luật lao động nhằm bảo đảm những quyền lợi hợp pháp của đoàn viên. Đã có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, CNVCLĐ; 80% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ. Cũng trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã phối hợp mở 23 hội nghị tư vấn pháp luật với 5.233 lượt người tham gia, giúp đoàn viên công đoàn nâng cao kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình.

Cũng từ kỷ năng thương lượng của nhiều cán bộ công đoàn, các điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi, lương, thưởng của đoàn viên, NLĐ đã được cải thiện, nâng lên. Hiện lương bình quân của đoàn viên, NLĐ đạt từ 6,8 - 7,2 triệu đồng/người/tháng. Được quan tâm kịp thời, đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 721 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của đoàn viên công đoàn được công nhận và ứng dụng rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị.

Được chăm lo, bảo vệ, CNVCLĐ tăng niềm tin vào tổ chức công đoàn. 5 năm

Nhiệm kỳ qua, toàn huyện có:
+ 72 cán bộ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện được tặng kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn";
+ Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho 5 tập thể, tặng bằng khen cho 29 tập thể, cá nhân;
+ 71 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 6 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua;
+ 160 lượt tập thể và cá nhân được UBND huyện, LĐLĐ huyện tặng giấy khen.
Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ huyện Đông Hưng phấn đấu:
- Thành lập mới 30 công đoàn cơ sở, kết nạp trên 7.000 đoàn viên công đoàn;
- Phần đấu hàng năm công đoàn huyện đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% trở lên công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và 75% trở lên công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Hàng năm, 100% công đoàn cơ sở thực hiện chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên;
- Có 90% trở lên doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể;
- Hàng năm, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 90% trở lên doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ; 70% trở lên doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;
- Phần đấu 100% đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức công đoàn được phổ biến, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, công đoàn...

qua, toàn huyện thành lập mới 16 CBCS, phát triển được 4.781 đoàn viên, nâng tổng số CBCS lên 188 với trên 15.700 đoàn viên. Các cấp công đoàn cũng bồi dưỡng, giới thiệu 512 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đã có 315 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ tổ chức công đoàn trong tình hình mới, với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển", nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ huyện Đông Hưng tập trung: Xây dựng và phát triển đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao hiệu quả chính năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Tổ chức nhiều hoạt

ĐINH THỊ HOA
Chủ tịch LĐLĐ
huyện Đông Hưng

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VŨ THƯ Trao kinh phí hỗ trợ sinh kế và xây dựng nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư trao kinh phí bảo trợ thường xuyên cho trẻ mồ côi

Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư vừa tổ chức trao kinh phí bảo trợ thường xuyên cho trẻ mồ côi và kinh phí hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Căn cứ điều kiện thực tế của từng gia đình, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã trao 240 triệu đồng cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ sinh kế cho 2 gia đình, mỗi gia đình 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội cũng trao kinh phí bảo trợ tháng 2 và tháng 3/2023 cho 16 trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 34,5 triệu đồng.
Toàn bộ nguồn kinh phí do Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư vận động Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) tài trợ, giúp trẻ mồ côi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

THU TRANG

10 cơ sở đoàn tham gia giải bóng đá Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023, trong hai ngày 18 - 19/3, Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức giải bóng đá thanh niên năm 2023.
Tham gia giải có 10 đội bóng đến từ các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Khối doanh nghiệp tỉnh với 130 cầu thủ. Các đội được chia thành 3 bảng, chọn 4 đội vào thi đấu vòng bán kết, chọn 2 đội thi đấu vòng chung kết. Ban tổ chức trao cúp cho đội giải nhất, cờ, phần thưởng cho 1 đội giải nhì, 2 đội giải ba và danh hiệu vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất cho các cầu thủ.
Với tinh thần đoàn kết, thi đấu giao lưu, học hỏi, thể thao thượng, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn với những pha bóng đẹp.
Giải là dịp để các đoàn viên, thanh niên trong Khối doanh nghiệp tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, hoạt động đoàn thanh niên; thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

XUÂN PHƯƠNG